

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 32.15 แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 32.13- 32.18 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.15 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.92 บาท ผลจากการที่บอนด์ยีลด์ปรับเพิ่มขึ้นสูงในรอบ 7 ปี บวกตลาดคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟดอาจปรับขึ้นเร็ว หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าและกลายเป็น Safe Haven ในช่วงนี้ หนุนให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 32.13- 32.18 บาท

\* ดีลเลอร์ กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินเข้าสู่ภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk off) หลังจากที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 และระดับ 3.09% ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อตลาดปรับตัวลง นักลงทุนก็กลับมากังวลกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทคนโยบายกีดกันการค้า และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ชี้ว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าสามครั้งในปีนี้ทันที

"ผลกระทบหลักกับตลาดเงินเอเชียและตลาดเกิดใหม่แทบจะไม่ต่างกัน คือ โดนเทขายทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่ทองคำที่ปรับตัวลงหลุดระดับ 1300 ดอลลาร์/ออนซ์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งว่าดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทีเดียวในระยะนี้ ภาวะตลาดในปัจจุบันส่งผลให้ค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์" ดีลเลอร์ระบุ

\* ขณะที่ต้องจับตาผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะมีการรายงานในช่วงปลายมูมมองเชิงบวกกับเศรษฐกิจไทย และโอกาสที่รพท.จะขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จะหยุดกระแสการอ่อนค่าของเงินบาทได้บ้าง

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.32 จากวานนี้ที่ 92.62

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,332.62 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 9,409.06 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.901 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้